



## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam  
tại cuộc kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành  
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP  
của Chính phủ tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh**

Ngày 18 tháng 8 năm 2016, tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, một số hiệp hội và doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra việc cải cách, đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Cục an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế, Cục bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra trên thực tế việc thực hiện thủ tục kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của các cơ quan, đơn vị kiểm tra chuyên ngành tại điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại Chi cục hải quan cửa khẩu khu vực I thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp, của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành tại thành phố Hồ Chí Minh và phát biểu của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

1. Trong 3 năm gần đây, việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo các Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014, số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2014 và số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ đã tạo ra những chuyển biến tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn chậm và thấp so với yêu cầu, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra.

2. Công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo nhằm cải cách công tác

này. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn hạn chế, một số nội dung và thủ tục kiểm tra chuyên ngành chưa thực sự hợp lý, còn nhiều vướng mắc trong các quy định của các bộ, ngành.

Yêu cầu các bộ quản lý hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ, Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Kiên quyết thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành theo thông lệ quốc tế, áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro. Trong năm 2016, phải giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30 - 35% hiện nay xuống còn 15%.

Các bộ quản lý hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thực hiện ngay các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam rà soát cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra theo hướng kiểm tra ít nhất có thể, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm tra, phối hợp với bộ có liên quan xác định rõ trách nhiệm của từng bộ đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa tránh chồng chéo. Trường hợp có ý kiến khác nhau, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, chuyển mạnh sang hậu kiểm, công nhận kết quả kiểm tra của các nước đã ký kết hiệp định công nhận lẫn nhau với Việt Nam.

c) Rà soát các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập khẩu, hải quan, bảo đảm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm các quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

d) Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ này của từng bộ, ngành tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.

đ) Chậm nhất ngày 30 tháng 9 năm 2016, nghiêm túc nghiên cứu các phản ánh về các vướng mắc, khó khăn, bất hợp lý và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp về vấn đề kiểm tra chuyên ngành, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, thông báo công khai và trả lời cho doanh nghiệp.

3. Các bộ tiếp tục chỉ đạo đổi mới tổ chức, hoạt động nâng cao năng lực các đơn vị kiểm tra chuyên ngành và tại các điểm kiểm tra chuyên ngành tập

trung. Thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn đối với các đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu xã hội hóa mạnh mẽ công tác này, tránh độc quyền, tạo cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kiểm tra chuyên ngành.

4. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan nghiên cứu đầu tư các điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung, xã hội hóa công tác kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Tài chính có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng văn bản điện tử của đại lý hải quan. Các bộ có trách nhiệm xem xét, quyết định áp dụng văn bản điện tử trong kiểm tra chuyên ngành, trường hợp không áp dụng phải có giải trình cụ thể, công khai.

Các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra chuyên ngành, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra với hải quan, thực hiện tốt cơ chế một cửa quốc gia.

5. Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Chính phủ về vấn đề kiểm tra hiệu suất năng lượng, dán nhãn năng lượng đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới; có đề xuất sửa đổi cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp nhập khẩu theo hướng chủ động công nhận và dán nhãn các phương tiện, thiết bị nhập khẩu (trong đó có động cơ) xuất xứ từ các nước có tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn Việt Nam, trình Chính phủ xem xét, quyết định. Trong khi chưa sửa đổi các văn bản có liên quan thì thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động tiếp thu ý kiến của các bộ, cộng đồng doanh nghiệp về vấn đề kiểm tra chuyên ngành vào nội dung sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

7. Đề nghị các doanh nghiệp, các hiệp hội tiếp tục có các kiến nghị cụ thể, có căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn để các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, sửa đổi các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Các bộ, ngành có trách nhiệm trả lời công khai, kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý.

8. Các bộ, ngành, cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận và sự ủng hộ của xã hội đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo các Nghị quyết số 19 của Chính phủ.

9. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ theo Kế hoạch kiểm tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016, tổng hợp kết quả báo cáo Chính phủ tại các Phiên họp thường kỳ tháng cuối quý.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề các bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TTg, các Phó TTg;
- Các Bộ, cơ quan: KHĐT, TC, KH&CN, CT, YT, NN&PTNT, VHTTDL, GTVT, TTTT, CA, QP, LĐT&XH, TNMT, XD;
- Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP HCM;
- Viện Quản lý kinh tế Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Tổng TK HĐQG phát triển bền vững và NCNLCT; TGD Công TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, TKBT, TH, Thư ký PTTg Vũ Đức Đam;
- Lưu: VT, KGVX (3). 0

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Văn Tùng**